



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ มาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เลื่อนกำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม โดยจะประกาศกำหนดวันสอบใหม่เมื่อสถานการณ์มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะจัดสอบได้ นั้น

บัดนี้ สถานการณ์ทรงตัวในระดับที่มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะจัดสอบได้ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ มาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม ตามประกาศลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน โดยขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงษ์เดช วานิชกิตติกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
(แบบท้ายประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

วัน เวลาสอบ	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้
<p>วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564</p> <p>เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (3 ชั่วโมง)</p> <p>โดยเจ้าหน้าที่จะเชิญผู้สอบเข้าห้องสอบ เพื่อตรวจความเรียบร้อย และชี้แจงระเบียบการสอบ ก่อนเริ่มเวลาสอบประมาณ 45 นาที</p>	<p>ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)</p> <p>ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้</p> <p>1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ</p> <p>1.1 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>1.4 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม</p> <p>1.5 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม</p> <p>๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม</p> <p>2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป</p> <p>2.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร</p> <p>ห้องสอบ ปรากฏตามตารางต่อท้ายตารางนี้</p> <p>หมายเหตุ : ห้องสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบก่อนวันสอบ</p>	<p>ให้ผู้สมัครสอบนำบัตร ประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและ หมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชน 13 หลัก มาเพื่อใช้แสดงต่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ในวันสอบข้อเขียน</p> <p>ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบ วางไว้ประจำ ทุกโต๊ะที่นั่งสอบ (ผู้เข้าสอบไม่ต้องเตรียมมา)</p> <p>ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตาม มาตรการในการควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดเวลา ที่อยู่ในบริเวณสนามสอบ และเว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างเคร่งครัด</p>

**ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม**

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่

๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) รวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ให้ทราบทางเว็บไซต์ <https://op.coj.go.th> และ www.coj.go.th และ <https://op.thaijobjob.com>

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. การสอบข้อเขียน ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ผู้เข้าสอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบ ดินสอ และวัสดุอุปกรณ์ที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดไว้ให้โดยเฉพาะเท่านั้น

๓. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบ และเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

๕. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๕.๑ การแต่งกายของผู้เข้าสอบสุภาพสตรี สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือเสื้อโปโลแขนสั้น สีขาวล้วน กระโปรงหรือกางเกงสุภาพ สีดำล้วน (ต้องไม่เป็นผ้ายีนหรือผ้ายัด) สอดชายเสื้อให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา

สำหรับสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมชุดแต่งกายของศาสนาอิสลามสุภาพได้ และสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องสุภาพได้ ทั้งนี้ ก่อนเข้าห้องสอบจะต้องแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ ณ ห้องสอบ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเข้าห้องสอบได้

๕.๒ การแต่งกายของผู้เข้าสอบสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือเสื้อโปโลแขนสั้น สีขาวล้วน กางเกงสแล็ค สีดำล้วน (ต้องไม่เป็นผ้ายีนหรือผ้ายัด) ห้ามสวมกางเกงยีนหรือกางเกงกีฬา สอดชายเสื้อให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหนังสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา

๕.๓ ผู้เข้าสอบสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ห้ามนำเสื้อสูท เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อคลุม ผ้าคลุมทุกประเภท ผ้าเช็ดหน้า เครื่องประดับทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง หนังสือ ตำรา เอกสาร กระเป๋า กระดาษ อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดให้เอาเข้าห้องสอบได้เข้าห้องสอบ หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ

จะถือว่า...

จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดให้ออกจากห้องสอบได้ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ กรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่รับฝากของ และไม่รับผิดชอบในทรัพย์สินที่สูญหาย ยกเว้นเฉพาะกุญแจรถ กุญแจที่พิกิริโมทรถยนต์ เงิน และกระเป๋าเงินใบเล็ก สามารถนำเข้าห้องสอบได้ โดยต้องบรรจุในถุงพลาสติกใส ซึ่งผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาเอง และวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบเท่านั้น

สำหรับผู้สมัครสอบที่เจ็บป่วย ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น ฝีก ที่ตามหลัง ยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ ให้นำใบรับรองแพทย์มาแสดง ทั้งนี้ ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องที่แนบไว้ท้ายระเบียบนี้ กรอกข้อมูลและนำมายื่นขออนุญาตเข้าห้องสอบ ณ กองอำนวยการสอบ และเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสนามสอบจึงจะเข้าห้องสอบได้

ในระหว่างการสอบและตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางการแพทย์ สำหรับใช้ป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ไว้ตลอดเวลา

๕.๔ ผู้เข้าสอบที่รวบผม ให้ใช้หนังยางรัดผมธรรมดา ต้องไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับตกแต่ง

๕.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก มาในวันสอบเพื่อแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ ถ้าไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงหรือเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัคร จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ

ผู้สมัครสอบที่ชื่อ หรือชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม ในบัตรที่ทางราชการออกให้ ไม่ตรงกับข้อมูลในการสมัครสอบ ให้นำสำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวมาแสดง ทั้งนี้ ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องที่แนบไว้ท้ายระเบียบนี้ กรอกข้อมูลและนำมายื่นขออนุญาตเข้าห้องสอบ ณ กองอำนวยการสอบ และเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสนามสอบจึงจะเข้าห้องสอบได้

๕.๖ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง โดยจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ ๔๕ นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

๕.๗ ผู้เข้าสอบรายใดไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕.๘ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่กำหนดให้ ตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ต้องยุติการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดให้ออกจากห้องสอบได้ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๕.๙ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด และเมื่ออยู่ในห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดคุย หรือติดต่อ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่น หากไม่ปฏิบัติตาม อาจจะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดให้ออกจากห้องสอบได้

๕.๑๐ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ทำคำตอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบ เมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบแล้ว **ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ที่นั่งสอบจนกว่าจะเหลือเวลาทำตอบอีก ๑ ชั่วโมง จึงจะออกจากห้องสอบได้** หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๕.๑๑ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ หรือกระดาษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้ออกจากห้องสอบ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๕.๑๒ ผู้เข้าสอบต้องหยุดทำคำตอบทันที เมื่อหมดเวลาทำคำตอบ และกรรมการหรือเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบ และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้ว ผู้ใดฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือต้องถูกยุติการสอบ หรือไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ
